



อาคารประธานมณฑลหรืออาคาร 3
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น
ปี 2550

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 “มศว” ได้คะแนนในเกณฑ์ดีมาก



การสื่อสารที่ไร้พรมแดน ความคาดหวังของสังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาระดับถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองความเชื่อมั่นของสถานศึกษานั้นๆ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หนึ่งใน 79 มหาวิทยาลัยของรัฐ มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบประเมิน (อ่านต่อหน้า 2)



มศว ตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS)

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University) มหาวิทยาลัยมีความเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 15 ปีข้างหน้าควรพัฒนาในเชิง “คุณค่า” ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 1. เพื่อปัญญา 2. เพื่อคุณธรรม 3. เพื่อความพอเพียง 4. เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

ศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการ หรือ Disability Support Service Center (DSS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทความสำคัญในการช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนิสิตผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยินและทางร่างกาย ในขณะที่เดียวกันก็ทำให้สังคมยอมรับและเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวว่ามีลักษณะการทำงานที่เป็นการบริการวิชาความรู้ไปปรับใช้สังคม การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปปรับใช้สังคมได้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่นิสิตที่มีความพิการ (อ่านต่อหน้า 2)

มศว ตั้ง “กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสการศึกษา” ระดมทุนให้อาณาเขตแก่นิสิตปริญญาตรี

• ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ มศว : ช่าง

ด้วยภารกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานในการผลิตวิชาชีพครูชั้นสูงมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเล็งเห็นว่า การให้โอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่จะช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ เราชาว มศว จึงเห็นพ้องร่วมกันกับแนวคิดของอธิการบดีที่อยากจะทำบุคลากรทางการศึกษาของ มศว ทั้งเก่าและใหม่ ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาในสังคมไทย ช่วยกันเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดทุนหรือติดขัดทุนการศึกษา ให้สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ เพราะปัจจุบันยังมีนิสิตอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังมีเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์

ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีหน่วยงาน มูลนิธิกองทุนต่างๆ ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาแม้จะยังมีไม่มากนักก็ตาม แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่หยุดยั้งที่จะคิดหาแนวทางใหม่ฯ ดังที่อธิการบดีได้นำแนวคิดจัดตั้ง “กองทุนวันเกิดเปิดโอกาสทางการศึกษา” ให้เกิดขึ้นใน มศว และเป็นเรื่องทีประชาคม มศว ต่างก็ที่ยินดีและตื่นตัวกันมากในขณะนี้ เพราะเราชาว มศว จะได้ใช้โอกาสนี้ทำให้สังคมรับรู้ ว่า มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนจบปริญญาตรีได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วเราชาว มศว เลือดตาแดงทั้งเก่าและใหม่ไปจนถึงบุคคลประชาชนทั่วไปก็มีส่วนร่วมช่วยกันสร้างคนที่ดีคนที่เก่งไปปรับใช้สังคมตามพันธะสัญญา

ที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อย่างเห็นผลจากผลผลิตที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้ “สังคมไทยเป็นสังคมที่ช่วยเหลือบุคคลอื่น และเป็นสังคมที่ชอบทำบุญทำทาน ผมเชื่อว่าจะมีบุคคลสนใจเพราะคนส่วนใหญ่ มักจะทำบุญวันเกิดและบริจาคเงินให้กับวัด โรงพยาบาล มูลนิธิต่างๆ อยู่แล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงการทำบุญเพื่อช่วยนิสิต นักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษา จึงเกิดแนวคิดระดมทุนเพื่อรับบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้นิสิต มศว ในระดับการศึกษาปริญญาตรีให้มากขึ้น ด้วยการชักชวนบุคลากรมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว ทุกแห่ง ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ต้องการทำบุญเพื่อเป็นกองทุนในการสนับสนุนการศึกษา ร่วมทำบุญวันเกิดของตนเองหรือของบุคคลที่ คุณรัก เป็นกองทุนวันเกิดเพื่อเปิดโอกาสการศึกษาให้แก่นิสิต มศว และเป็นกองทุน

ที่คงยอดเงินต้นไว้ แต่ให้ใช้ดอกผลจากกองทุนฯ แทน งานนี้ถือเป็นเรื่องศรัทธาหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งการทำงานจะร่วมกันทำงาน โดยกองคลังเป็นหน่วยรับบริจาค กองกิจการนิสิต เป็นผู้กำกับดูแลกองทุนฯ และประชาสัมพันธ์ ธีรวิชญ์ ขวัญนิสิต ศิษย์เก่าข้าราชการบำนาญ บุคคลทั่วไป ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุน เช่นก่อนถึงวันเกิดของบุคลากร จัดทำหนังสืออวยพรวันเกิดหรือส่งอีเมลล์ รวมทั้งเชิญชวนร่วมบริจาคเข้ากองทุนฯ อาจจะมีคำคมพิมพ์แนบไปด้วย เช่น เก็บเงินวันละบาทเพื่อบริจาควันเกิด หรือเงิน 100 บาทของท่าน เป็นของขวัญมีค่าของนิสิตอีกหลายคน ซึ่งการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนิสิตให้มีทุนเรียนจนสำเร็จการศึกษา ไม่ว่าจะคณะไหน บางคณะอาจจะเรียน 4 ปี หรือ 6 ปี เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้น ถือเป็นการให้อาณาเขตและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน” ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีกล่าว

President's facebook



ติดตามภารกิจ และร่วมแสดงความคิดเห็น
กับ อธิการบดี มศว ได้ทาง FANPAGE

Chalermchai Boonyaleepun หรือทาง PRSWU



www.swu.ac.th



วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันนี้ มศว เข้าสู่งานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.รอบ 3 ซึ่งจะมีการประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะมีการรายงานผลการประเมินด้วยวาจาในบ่ายวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

พวกเราชาว มศว ทุกคนได้ทำงานหนักตลอด 1 ปีที่ผ่านมาในการรวบรวมและจัดระบบของข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง คือ ปี 2553-2555 ที่พวกเราชาว มศว ทุกคนได้ทุ่มเททำงานหนักเพื่อคุณภาพในทุกด้าน จะได้รับการประเมินที่มีความถูกต้อง แม่นยำ จากผู้ประเมินภายนอก ในเบื้องต้นผลการประเมินตนเองเราให้คะแนนไว้ที่ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 ครับ



Supraanee Kwanboonchan ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานค่ะ สำหรับคะแนนที่ผ่านการประเมินจาก สมศ. เมื่อวานนี้



Sukanya Panichareornnam ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ผ่านการประเมินจาก สมศ.



Chalermchai Boonyaleepun ขอขอบคุณมากครับ

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ให้สัมภาษณ์เรื่องแรงบันดาลใจในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยยึดปณิธานบุคคลทั้ง 2 ท่านของ มศว ได้แก่ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล และ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยผมเน้นจุดเด่นของท่าน ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในประเด็นที่เมื่อตั้งใจทำงานซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แม้จะมีปัญหาอุปสรรคก็มิได้ท้อถอยและทุ่มเททำงานจนประสบความสำเร็จ ดังกรณีที่ ศ.ม.ล.ปิ่น รับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมหิตล ให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่ง ส่วนกรณีของท่าน ศ.ดร.สาโรช ผมเน้นเรื่องที่ท่านเป็นคนดี มีความสุภาพเรียบร้อย กิริยามารยาทดี พร้อมๆ ไปด้วยเป็นคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ คือเป็นคนดีคู่กับเก่งนั่นเอง

บ่าย ประมุขยุทธศาสตร์ที่มรองอธิการบดี มีสาระสำคัญดังนี้

1. ทีมบริหารจะนำเสนอวาระพิจารณานโยบายเข้าสู่การประชุมสภามหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมต่อไป
2. รับทราบเรื่องการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเด็กที่เยอรมนีและจะนำมาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ของ จ.นครนายก และ จ.สระแก้วต่อไป
3. พิจารณาเรื่องการใช้พื้นที่และแนวทางการดำเนินการของ swuniplex ซึ่งประกอบด้วยอาคาร ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล และอาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
4. พิจารณาหรือเรื่องการจัดตั้ง True Lab @ SWU ที่ชั้นล่างอาคารเรียนรวม ประสานมิตร เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ของนิสิต โดยเป็นเทคโนโลยีทันสมัยระบบ wifi ความเร็วสูงและบรรยากาศที่สวยงามจริงใจ โดยจะจัดตั้ง True Lab @ SWU ที่องค์กรฯด้วยในระยะต่อไป
5. พิจารณาเรื่องการปรับปรุงพัฒนา มหาวิทยาลัย โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล (Country Strategy) โดยจะเชิญผู้บริหารและทีมงานของทุกๆ หน่วยงาน จำนวน 41 หน่วยงาน ไประดมสมองจัดทำแผนเพื่อประกอบการจัดทำค่าของประมาณ เพื่อให้มศว มีทรัพยากรที่มากเพียงพอต่อการพัฒนาทั้งเชิงในในทุกๆ ด้านต่อไป



หนึ่งในหลายผลงานที่จะทยอยออกมาสำหรับการพัฒนา มศว องค์กรฯ อย่างเป็นรูปธรรมครับ



Choochai Supawongse เยี่ยมครับ มหาลัยทำให้เป็นแบบอย่าง



Chalermchai Boonyaleepun ขอขอบคุณครับพี่ชัชชัย มีแผนจะทำทั้งตำบลลงศรีภักดิ์ไปครับ



Choochai Supawongse ทำครบทั้งตำบลเมื่อไรเอาสื่อไปถ่ายทำเผยแพร่ทั่วประเทศ หากมีตัวเลขให้เห็นถึงความคุ้มค่าจะดีทีเดียว



Chalermchai Boonyaleepun ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ จะดำเนินการต่อไปตามแผนและคำแนะนำครับ



วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เช้า ไปร่วมงานแสดงความยินดีที่นิสิต มศว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเทศไทยในความคิดสร้างสรรค์จัดทำ spot โฆษณาทางโทรทัศน์เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมทางบวกจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท และประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ



รินนา วุฒิกุล เก่งมากๆ ทำให้ มศว ชื่อเสียงขจรไกล ยอดเยี่ยมค่ะ



BillieE Rungpanich สุดยอดมากเลยคะ เก่งมากๆ เลยนะคะ

บ่าย แวะไปให้กำลังใจทีมงานของมศวทั้งหมดที่คอยสนับสนุนข้อมูลให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 3) ชั้น 19 อาคาร ศ.ดร.โรช บัวศรี เห็นการทำงานที่ขยันขันแข็งและทุ่มเทของทีมงานทั้งหมด รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ มศว มีคนดีและคนเก่งมากมายขนาดนี้ หวังว่าผลการประเมินครั้งนี้จะออกมาเป็นที่น่าพอใจตามที่พวกเราคาดหวังไว้ครับ

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

พบผู้ปกครองนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มศว



Boonchuay Pataralertsiri ประทับใจ และขอบคุณท่านอธิการบดีที่สละเวลามาพูดคุยกับผู้ปกครองฟัง ทำให้เข้าใจแนวคิด และวิธีการกระตุ้นส่งเสริมของท่านที่ทำให้บรรลุเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมไทยได้จริง ท่านสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยขับเคลื่อน ทำให้อาจารย์และรุ่นพี่ มีความใกล้ชิดและมีกิจกรรมดีๆ เพื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 อย่างเข้มข้น สร้างสรรค์ ให้เป็นคนดี มีความอดทน มีทัศนคติที่ดี มีความเสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อเป็นพลังสังคม ทำให้ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่มีคุณลักษณะเป็นที่ต้องการของสังคมอย่างกว้างขวาง



วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. มศว ได้รับการประเมินในระดับดีมาก 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 และทุกหน่วยงานผ่านการประเมินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขครับ



Thunsuta Jirakit สุดยอดคะน่าชื่นชมชาว มศว ภายใต้การบริหารของท่านอธิการบดี ไทแรงขอบพระคุณที่ทำให้ภายนอกรู้จักและมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ค่ะ



Chalermchai Boonyaleepun ขอขอบคุณครับ



เปิดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องเกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มศว เป็นเจ้าภาพ



วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อวยพรครบรอบวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมแสดงความยินดีในวาระที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ครบรอบ 25 ปี โดยมี นายจำลอง สิงโตงาม ผ.ล.องคภา เป็นผู้รับมอบ



ตามที่ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีนโยบายเรื่องพลังงานทางเลือกต้นแบบ การให้แสงสว่างบริเวณ มศว องค์กรฯ โดยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการเพื่อติดตั้งระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บัดนี้ รศ.เวทิน ปิยรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะผู้ดำเนินงาน ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้แสงสว่างที่ลานขงโคสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตในเฟสแรก โดยเริ่มต้นที่ถนนทางเข้า มศว องค์กรฯ ประตู 1 หรือที่นิสิตเรียกกันว่า ลานขงโค เป็นพื้นที่น้ำร่องที่สว่างไสวแล้ว !!

ช่องทางติดต่อผู้บริหาร มศว

- ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ** อธิการบดี
<http://www.facebook.com/chalemchai.boonyaleepun>
E-mail : chalemchai@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15620
- รศ.สุภา ปานเจริญ** รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ค้นหาคำว่า "สุภา ปานเจริญ"
E-mail : suphapan@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15009
- รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยังเจริญ** รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
<http://www.facebook.com/ritth.watthanachaiyingcharoen>
E-mail : rith@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15930
- ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ** รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
<http://www.facebook.com/pansiri.phansuwan>
E-mail : pansiri@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15617
- ผศ.นพ.วิชิต ลิลาศิริ** รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
<http://www.facebook.com/vichit.leelasithorn>
E-mail : vichit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15661
- รศ.ดร. กัญญา อุนงศ์** รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail : kunyada@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15600 ต่อ 108
- อ.ดร.อรพรรณ วีระวงศ์** รองอธิการบดีฝ่ายวิทยุสัมพันธ์
<http://www.facebook.com/aurapan.weerawong>
E-mail : aurapan@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15640



◀ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต นำคณะเจ้าหน้าที่บุคลากร สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรเชิงรุก ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2556 ณ บ้านกลางอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์



◀ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วม "โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เรื่อง การเย็บ-ประดิษฐ์กระเป๋าติดซิปหลากหลายจักรเย็บผ้า" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 19-1512 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร



◀ ทีมคุณหลวง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่สายตาสาธารณะ ในโครงการประกวด "AMARIN BEAR WISH PROJECT SEASON 3 by AIS" แต่งแต้มเติมสีให้น้องหมีอัมรินทร์ ในชื่อผลงานว่า หมี Time thai, Theme - Crazy thai Craft Bear



◀ ขอแสดงความยินดีกับนายชุตีพงษ์ เต็มเพชร นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสถาบัน จากโครงการเชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน จัดโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมีคณะกรรมการบุคคลสำคัญ อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้พิพากษาและสื่อมวลชนเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 85 มหาวิทยาลัยคัดเลือกเหลือ 5 รางวัล จากคุณสมบัติ 6 ด้าน ประกอบด้วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์สุจริต การศึกษาเล่าเรียน โดยประเมินจากการทำงานร่วมกัน จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการพิจารณา 3 เดือน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดได้รับโล่รางวัล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม H ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ จากพระศรีศรัทธาญาณรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์** รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
<http://www.facebook.com/amornpong.suthummaraksa>
E-mail : amorn@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15736
- รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ** รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
<http://www.facebook.com/chanwit.tiamboonprasert>
E-mail : chanwit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15204, 15354
- ดร.พิศุทธิ์ จำเริญราย** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
<http://www.facebook.com/pesuit.jumreanruai>
E-mail : iampesuit@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15738
- ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ** ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
<http://www.facebook.com/pathomthatch.chiradeja>
E-mail : pathomthatch@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 15660
- ดร.วรสานา นามพงษ์** ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
<http://www.facebook.com/wassana.nampong>
E-mail : wassanan@swu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 21022 ต่อ 16

ชมรายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL
ทุกวัน เวลา 12.30-13.30 น.
www.facebook.com/swuchannel

